



Thế giới từ góc nhìn sáng tạo

Mưu Trí

Dương Ngọc Anh

1. Buồn cười

Tôi có đứa cháu ngoại lên 5. Trưa nằm cùng, nó cứ lục sục mãi, tôi không ngủ được. Tôi với nó thi đua nhắm mắt ai mở mắt trước thì thua. Cái giống trẻ con, có phải suy nghĩ gì về chuyện đời đâu, nhắm mắt độ mười phút là ngủ liền thôi. Mà bực quá, lúc nào cứ “một, hai, ba” một chốc, mở mắt ra là đã thấy mắt cu cậu đã thao láo, miệng cười hề hề, không chịu thua vì “Ông cũng mở mắt!”.

Tôi bắt đầu đợt thi đua mới và lần này quyết không mở mắt mà chỉ... lè lưỡi méo mồm. Bỗng thằng cháu tôi cười ré lên. Quả là tôi không mở mắt bao giờ mà nó đã mở mắt trước tôi. Nó đành chịu thua và gào lên: “Ông “mưu trí!” Ông “mưu trí!”. Tôi phì cười: “Cháu có thấy ông mưu trí chưa?” rồi hai ông cháu ôm nhau ngủ khì.

2. Tôi mở mắt dậy thì thấy thằng cháu tôi một tay xách một cái túi, một tay nhặt đồ chơi các thứ to, nhỏ, đủ loại vào túi để đem xuống dưới nhà. Tôi hỏi nó: “Cháu đang làm gì đấy?” nó trả lời: “Cháu đang mưu trí” (vì nó biết dùng cái túi)

3. Chợt nghe ngoài sân cô em gái đang nhí nhéo. Tôi ra hỏi xem có chuyện gì thì được biết: Cô ấy vừa ra khỏi chợ thì một thằng bé ở sau níu xe đạp cô lại để xin bẻ một đoạn dây phanh. Cô ấy dừng lại, mắng cho một trận. Thằng bé lễ độ xin lỗi và cáo lui. Cô quay lại dắt xe đi thì... ôi thôi, cái túi tiền treo ở ghi đông xe đã đi chơi với thằng bé đồng bọn khác! Tôi nghĩ “À, mưu trí thật”

4. Chiều mưa lạnh, không làm gì, tôi giở lại một trang của sách Vật lý nguyên tử ra xem thấy mục nói về buồng Wilson, đại ý: “Các hạt cơ bản là những vật thể mắt không thấy được nhưng có vận tốc lớn. Người ta cho bay vào một khoảng không gian có chứa hơi bão hòa thì hạt đó sẽ tạo nên các iôn trên đường đi của mình. Các iôn sẽ trở thành các tâm ngưng tụ, tại đó hơi nước được ngưng kết dưới dạng các hạt nhỏ. Nhờ đó chúng ta thấy được đường đi của các hạt cơ bản. Đó là nguyên tắc của buồng Wilson”. Tôi thốt lên: “Ôi, mưu trí thật!”.

5. Tôi sức nhớ, bên hình sự người ta nhìn trạng thái hiện tại của các loại ruồi trên một cái xác thì có thể biết đã chết hay bị giết từ bao lâu.

6. Đang suy nghĩ miên man thì thằng cháu chạy lên vừa nín tay tôi vừa phụng phịu đòi đi chơi tôi bảo: “Ông đang bận, thế cháu có cái mưu trí gì để đừng vùi vĩnh không?”. Nó đẩy tôi ra, gào to: “Cháu chẳng thêm mưu trí gì cả!” tôi bảo: “Thế cháu không phải là một con người!”.

7. Tôi giật mình

Các bạn nhìn xem xung quanh, trong cuộc sống của con người, đâu đâu, trên mỗi bước đi dù nhỏ, chúng ta đều thấy “mưu trí”.

Thực vật vô sinh cũng “có mưu trí”. Rễ cây đang đi thẳng mà “thấy” bên trái có nước thì nó tăng cường sự phát triển bên đối diện để rễ uốn sang chỗ có nước. Đó tạm gọi là sự mưu trí tự nhiên.

Người hiền tài có mưu trí. Ta tạm gọi là mưu trí của bậc hiền tài.

Kẻ bất lương cũng có mưu trí, để hại người lợi mình. Đó là mưu trí của kẻ bất lương.

Dù trong loại mưu trí nào cũng đều có yếu tố **mới** nhằm giải quyết vấn đề.

Kết luận: Chúng ta luôn luôn cố gắng làm một người có mưu trí nhằm vào những mục đích tốt. Hơn thế, chúng ta còn phải nghiên cứu cơ chế logic của các loại mưu trí dù đã được làm một cách có ý nghĩa hay không để học các yếu tố **mới** ở trong đó. Đó là một cách làm cho chúng ta thông minh hơn.

Bài toán kỳ này:

Em là Nguyen Quoc Binh, cuu hoc vien khoa 263. em xin loi vi da lam phien nhung that su gan day em gap phai 1 van de khiem minh dau dau nhuc oc. em nghi PPLST la mon hoc duy nhat co day du kha nang giai bai toan nay, nhung co le vi chua quen van dung PPLST nen em cam thay con chua tu tin dua ra loi giai:

Hom qua tren TV co dua tin tai nuoc ta co 1 nong trai nuoi ga co hang nghin con ga bi chet gay thiet hai vai chuc trieu moi ngay cho chu trang trai. xet nghiem cho thay khong co H5N1 trong ga chet nen chu trang trai khong duoc boi thuong. khong con du von duy tri san xuất, mua thuc an va thue nhan cong, chu trang trai tu minh luoc cac con ga chet cho ga song an de mong keo dai cho qua dich cum. thiet nghi, neu vi cac li do khach quan hay chu quan ma xet nghiem bi sai thi giai phap nay con gay hai nhieu hon cho nguoi va trang trai. con neu xet nghiem la dung thi co nguy co xuất hiện 1 chủng virus moi co tac hai con lon hơn. Dat minh vào vị trí người chủ này, thì day qua that la mot bai toan nan giai cho em va nhieu nguoi khac. em xin mao muoi neu van de nay len mong cac thay co cung nhu cac ban hoc mon PPLST giúp nen kinh te nuoc nha tìm ra giai phap toi uu truoc dich cum.

Xin cam on trung tam TSK.

Quoc Binh.

Email: n_q_binh@yahoo.com.vn

